



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย	ข่าวสด
2. สศก. โชว์ผลติดตาม Smart Farmer ปี 64 ช่วยเกษตรกรพัฒนาศักยภาพ...	technologychaoban.com
3. จัดหาน้ำต้นทุนหนุนกิจกรรมเกษตร	แนวหน้า
4. เปิดแผนเกษตรอัจฉริยะปี'65-66มุ่งประสิทธิภาพการผลิต	แนวหน้า
5. กรม.เคาะงบ2.7หมื่นล้าน ประกันข้าว-มัน-ข้าวโพดปี3	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. เสนอต่อยอด'กัญชา-กระท่อม' สู่อุตสาหกรรม-อาหารสัตว์-soft power	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. หอการค้าใช้4แสนล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง1พ.ย.	มติชน
8. กรม.สั่งแบ่งจ่ายประกัน3พืช	เดลินิวส์
9. กรม.เคาะประกันรายได้ปี 3	ไทยรัฐ
10. ทุ่ม2.7หมื่นล้านประกันรายได้3พืชเศรษฐกิจ	ไทยโพสต์
11. นายกฯ สั่ง 'พณ.-เกษตรฯ-พลังงาน' เร่งแก้ปัญแวง	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



## น้ำท่วม-โควิดกระทบผู้เลี้ยงสุกร

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

สถานการณ์การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตสุกรเสียหาย เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ชะลอการนำสุกรชุดใหม่เข้าเลี้ยงออกไปก่อน และบางส่วนเข้าเลี้ยงสุกรบางลงไม่เต็มกำลังการผลิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะน้ำท่วมและโรคอสุติการณ์โรค ทั้งภาวะโรคในสัตว์ อาทิ PRRS หรือพีเรส และสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ขณะที่ต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันตามข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) อยู่ที่ 80.50 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยสำคัญมาจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ใช้ในสูตรการผลิตอาหารสุกรมากถึง 50% มีราคาถึง กิโลกรัมละ 11.35 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันคาดว่าประเทศไทยจะมีแม่สุกรจำนวน 8 แสนตัว ลดลงจากปกติที่มีจำนวน 1.1 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตสุกรที่หายไปจากระบบประมาณ 30% ทำให้คาดว่าไทยจะมีการผลิตสุกรขุนจำนวน 15 ล้านตัวต่อปี จากเดิมที่มีการผลิตที่ 19-20 ล้านตัวต่อปี หรือลดลง 25% เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ต่างมีความระมัดระวังในการนำสุกรเข้าเลี้ยง โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ประสบกับปัญหาการขาดทุนสะสมมานานกว่า 3 ปีในช่วงก่อนหน้านี้นี้

ในปี 2564 เกษตรกรได้มีการบริหารจัดการฟาร์มและพัฒนากระบวนการเลี้ยงด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity ในฟาร์มอย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง ป้องกันความเสี่ยงจากโรค ASF ขณะเดียวกัน โรค PRRS ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้การผลิตสุกรเสียหายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ฟาร์มสุกรของเกษตรกรรายย่อยและฟาร์ม

ขนาดเล็กมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังได้รับผลกระทบจากภาครัฐกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่หดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีการปิดสถานที่เสี่ยง รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง ส่งผลต่อราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มของเกษตรกรมีภาวะตกต่ำ สวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าเลี้ยงสุกรขุนลดลงดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒน์ชัย

อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ตอบ อุปนายกสมาคม

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนคนไทยซึ่งบริโภคเนื้อหมูกันมากได้รับทราบความจริง นับว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่ออย่างมาก แตกมาตรการล็อกดาวน์โควิดหยุดการท่องเที่ยว หยุดที่พักที่กินส่งผลต่อผู้เลี้ยงหมูทั้งสิ้น หวังว่าที่กำลังจะเปิดประเทศ การท่องเที่ยว คงช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น

## ผู้unarเมืองเริ่มฟุ้งกระจาย

เรียน บ.ก.

เมื่อปีกลองการเลือกตั้งใกล้เข้ามาที่จะเปิดหน้าันการเมืองและพรรคการเมืองให้ชัดมากขึ้น ล่าสุดมีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคหนึ่งกล้าประกาศทั้งสถานภาพส.ส. ทั้งรายได้ ส.ส. นับว่าเนื้อชินใหม่จะต้องใหญ่กว่าเนื้อที่คาบอยู่ในปาก ส่วนว่าที่ส.ส.หรือส.ส.อกหักต่างๆ ก็พากันตรวจสภาพพรรคการเมืองใหม่ที่จะเลือกสังกัด เรียกว่าผู้unarเมืองวันนี้ ฟุ้งกระจายเกินระดับมาตรฐานพีเอ็ม 2.5

นกกิ้งโครง

ตอบ นกกิ้งโครง

สภาพการเมืองการเลือกตั้งอาจจะมีด้านไม่ดีงาม แต่มองทั้งระบบแล้วก็เป็นการเมืองที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ถ้าเป็นยุครัฐประหาร ยุคเผด็จการ เราก็คงได้แต่นั่งมองไม่สามารถมีส่วนร่วมใดๆ เลย

# สศก. โชว์ผลติดตาม Smart Farmer ปี 64 ช่วยเกษตรกรพัฒนาศักยภาพ สร้างความมั่นคงในอาชีพ



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) ปี 2564 โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อมใหม่ และสำนักงานงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมดำเนินการในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเป็รื่องและยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer

สำหรับการพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเป็รื่องในปี 2564 โดยการบูรณาการทั้ง 5 หน่วยงาน สามารถพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer และ Smart Farmer Model ได้รวมทั้งสิ้น 29,335 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.29 ของเป้าหมาย 28,707 ราย ซึ่งผลการพัฒนาเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม พบว่า มีการพัฒนาเกษตรกรกลุ่ม Developing Smart Farmer จำนวน 20,375 ราย หรือร้อยละ 98.62 ของเป้าหมาย 20,660 ราย พัฒนากลุ่ม Existing Smart Farmer จำนวน 454 ราย คิดเป็นร้อยละ 151.33 ของเป้าหมาย 300 ราย พัฒนากลุ่ม Smart Farmer Model จำนวน 863 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.68 ของเป้าหมาย 902 ราย พัฒนาเกษตรกรทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 4,447 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.37 ของเป้าหมาย 4,475 ราย และพัฒนา Young Smart Farmer 3,196 ราย คิดเป็นร้อยละ 134.85 ของเป้าหมาย 2,370 ราย

นอกจากนี้ ผลการติดตามเกษตรกร ร้อยละ 52.68 ได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง สามารถลดรายจ่ายในการผลิตได้ เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์ทดแทนปุ๋ยเคมี และผลิตอาหารปลาใช้เอง โดยรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีในการทำนาลดลงเฉลี่ย 584 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ยเคมีผลิตพืชผักลดลงเฉลี่ย 1,660 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ยเคมีผลิตไม้ผลลดลงเฉลี่ย 227 บาท/ไร่ ค่าสารชีวภัณฑ์ในการทำนาลดลงเฉลี่ย 250 บาท/ไร่ และค่าอาหารปลาลดลงเฉลี่ย 850 บาท/เดือน



ด้านรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 62.62 มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากการจำหน่ายข้าวปลอดสารพิษแปรรูปเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 17,560 บาท/ปี รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตด้านประมงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9,500 บาท/ปี รายได้จากการจำหน่ายพืชผักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 36,806 บาท/ปี และรายได้จากการจำหน่ายไม้ผลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 45,000 บาท/ปี

“ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับประโยชน์อย่างรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้ดีขึ้น รายจ่ายลดลง รวมไปถึงด้านสังคม ซึ่งได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการจัดอบรมประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 หน่วยงานระดับพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมให้กับเกษตรกรได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรที่สามารถต่อยอดให้เกษตรกร โดยเฉพาะหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าการผลิต หลักสูตรเกี่ยวกับการตลาด นอกจากนี้ หน่วยงานในพื้นที่อาจพิจารณาจัดอบรมในช่วงที่เกษตรกรว่างจากการผลิต เพื่อจะได้มีเวลาอย่างเต็มที่ และจัดทำแผนสำรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้” เลขาธิการ สศก. กล่าว

### เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ก่อน - หลังเข้าร่วมโครงการ

	ก่อน	หลัง	การเปลี่ยนแปลง (+/-)
<b>รายจ่าย</b>			
ค่าปุ๋ยเคมีในการทำนา (บาท/ไร่)	1,449	865	584
ค่าปุ๋ยเคมีผลิตพืชผัก (บาท/ไร่)	2,060	400	1,660
ค่าปุ๋ยเคมีผลิตไม้ผล (บาท/ไร่)	950	723	227
ค่าสารชีวภัณฑ์ในการทำนา (บาท/ไร่)	950	700	250
ค่าอาหารปลา (บาท/เดือน)	1,475	625	850
<b>รายได้</b>			
จำหน่ายข้าวปลอดสารพิษแปรรูป (บาท/ปี)	25,040	42,600	17,560
จำหน่ายผลผลิตผักสดคั้นประมง (บาท/ปี)	31,000	40,500	9,500
จำหน่ายพืชผัก (บาท/ปี)	45,694	82,500	36,806
จำหน่ายไม้ผล (บาท/ปี)	165,000	210,000	45,000



## จัดหาน้ำต้นทุนหนุนกิจกรรมเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระดับน้ำในคลองลำพิกุลจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยย่านตาขาว เกิดปัญหาในการสูบน้ำดิบมาใช้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงศึกษาออกแบบการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำพิกุล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาตามที่มีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยย่านตาขาวขอรับ

การสนับสนุน มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2566) โดยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำ ชุดลอกคลองลำพิกุล ชุดลอกคลองปะเหลียน และก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถจัดหาน้ำต้นทุนสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ให้ราษฎรในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านย่านตาขาว ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว และ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผู้ใช้น้ำ 7,300 ราย พื้นที่การเกษตร 600 ไร่ และในปี 2565 การประปามีแผนขยายเขตครอบคลุม 3 อำเภอ ทั้ง อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน และ อ.หาดสำราญ

ซึ่งจะมีผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์ถึง 35,942 คน

“กระทรวงเกษตรฯ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำภาคการผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านน้ำทางการเกษตรของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำแบบยั่งยืนและมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย” นายเฉลิมชัย กล่าว

# เปิดแผนเกษตรอัจฉริยะปี'65-66มุ่งประสิทธิภาพการผลิต

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังมอบนโยบายและเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปี 2565-2566 ว่า จากนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล จึงมีนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปรับรูปแบบการเกษตรให้มุ่งสู่เกษตร 4.0 โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะ เน้นใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะที่จัดทำขึ้นนี้ จะช่วยกำหนดทิศทางเกษตรอัจฉริยะและเป็นการวางรากฐานการเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำกรอบข้อเสนอโครงการที่จัดทำไว้ไปปรับใช้ขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะของประเทศ

นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิจัยและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และช่วยเป็นครูผู้ฝึกหรือเทรนเนอร์ ให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นทั้ง Smart Farmer และ Young Smart Farmer ตลอดจนผู้นำเกษตรกรของ ศพท. และแปลงใหญ่ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัด และให้เข้าถึงทุกอำเภอ ภายใน 3 ปี เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรต่อไป

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กล่าวว่า ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ขึ้น มีองค์ประกอบอนุกรรมการ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 2.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce และ 4.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด เข้ามาช่วยขับเคลื่อนดำเนินการมุ่งสู่เกษตร 4.0

ขณะที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ได้สานต่อการทำงานด้านเกษตรอัจฉริยะ เช่น การขับเคลื่อนการจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การพัฒนา IoT's Platform การรวบรวม Innovation list ด้านเทคโนโลยี/องค์ความรู้ จากศูนย์ AIC 76 แห่งทั่วประเทศ เพื่อ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14790

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 39.89

Ad Value: 35,901

PRValue (x3): 107,703

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดแผนเกษตรอัจฉริยะปี'65-66มุ่งประสิทธิภาพการผลิต

จัดทำ Innovation Catalog และหนึ่งใน  
ภารกิจสำคัญ คือการจัดทำแผนปฏิบัติ  
การเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565-2566 โดย  
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดทำแผน  
ปฏิบัติการและร่วมจัดทำกรอบข้อเสนอ  
68 โครงการ ภายใต้อิง 18 แผนงาน และ 6  
ยุทธศาสตร์ ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
มีการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินการ  
ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย  
สำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร



# กรม.เคาะงบ2.7หมื่นล้าน ประกันข้าว-มัน-ข้าวโพดปี3

อ่านต่อหน้า | 3

## กรม.เคาะงบ2.7หมื่นล้าน ประกันข้าว-มัน-ข้าวโพดปี3

**ผู้จัดการรายวัน360°** - กรม.อนุมัติเงินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 สินค้า "ข้าว มัน ข้าวโพด" วงเงินรวม 27,000 ล้านบาท เงื่อนไขโครงการเหมือนเดิม เผยล่าสุดราคามันสำปะหลังและข้าวโพด ทะลุเกินเพดานประกันรายได้ ส่วนข้าว ยังต่ำกว่า มันใจหลังมีโครงการ ราคาขยับขึ้นแน่ เหตุมีมาตรการเสริมเข้ามาช่วยดันราคาข้าว แคมเปญการตลาดส่งออกกระเตื้องขึ้น "บิกตู" สั่งการพาณิชย์-เกษตร-พลังงาน เร่งแก้ปัญหาปุ๋ยแพง บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) วานนี้ (25 ต.ค.) ว่า โครงการประกันรายได้ ปี 3 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กรม. แล้ว ทั้ง 3 ตัว คือ 1.ข้าว ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิด วงเงิน 18,000 ล้านบาท 2.มันสำปะหลัง วงเงิน 7,100 ล้านบาท และ 3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,900 ล้าน รวมทั้งหมดที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติไป 27,000 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน ซึ่งหลักการเป็นไปอย่างเดียวกับประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด แบบปีที่ 1 ปีที่ 2 ทุกประการ โดยปีนี้เป็นปีที่ 3

สำหรับสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง และข้าวโพด ขณะนี้ถือว่ามีราคาดี และมีราคาเกินรายได้ที่ประกัน อย่างมันสำปะหลังมีราคาภิโกลรัม (กก.) ละ 2.70 บาท ซึ่งประกันรายได้ที่ 2.50 บาท ถือว่ามีราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้ ส่วนข้าวโพดประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ขณะนี้มีราคา 9-10 บาท ถือว่ามีราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกัน ยกเว้นข้าวที่มีราคาทยอยลงมา เพราะอาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องนโยบายว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม วันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าโครงการประกันรายได้จะมีต่อ และยังมีมาตรการคู่ขนานที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สามารถที่จะรวบรวมข้าว และเก็บสต็อกข้าวไว้ จะได้เงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาท โดยเมื่อ กรม.เห็นชอบแล้ว ก็สามารถเก็บรวบรวมข้าวได้ และยังไม่จำเป็นต้องนำข้าวออกมาขายในยามที่ราคายังไม่ดี ซึ่งจะช่วยให้ราคาในตลาดให้สูงขึ้นได้

ส่วนโรงสีที่ยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% หากรับซื้อข้าวเพื่อมาเก็บสต็อกไว้ ขณะนี้ก็ชัดเจนแล้ว เช่นเดียวกัน เพราะมีมติแล้ว ดังนั้น โรงสีก็จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องภาระดอกเบี้ย 3% ทำให้สามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ในราคาที่ดีขึ้น และเก็บสต็อกไว้ได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยดึงราคาข้าวในตลาดให้ดีขึ้น

ทางด้าน การส่งออกข้าว ถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก เพราะอย่างน้อยที่สุด สามารถทำราคาแข่งกับตลาดได้ เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนลง ทำให้สามารถประมูลข้าวได้หลายล็อตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การส่งออกในครึ่งปีหลัง จะมีตัวเลขที่น่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก และช่วยดึงราคาข้าวให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน ไปพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร รวมไปถึงการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ .

## เสนอต่อยอด'กัญชา-กระท่อม' สู่อุตสาหกรรม-อาหารสัตว์-soft power

อ่านต่อหน้า | 10

# เสนอต่อยอด'กัญชา-กระท่อม' สู่อุตสาหกรรม-อาหารสัตว์-soft power

ผู้จัดการรายวัน360° - ที่ประชุม กก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เล็งขยายวงสู่อุตสาหกรรม-อาหารสัตว์ ดัน soft power ของการท่องเที่ยวไทย ปลูกปั้นเพื่อส่งออก พ่วงกระท่อม และสมุนไพรอื่น หวังชิงตลาดพืชสมุนไพรของโลก

วานนี้ (25 ต.ค.) มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 มีประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์หลายประเด็น ทั้งเรื่องการสร้างความรอบรู้กัญชาทางการแพทย์ การตรวจวิเคราะห์เทอร์ปีนในกัญชาสายพันธุ์ไทย การรายงานข้อมูลสารสนเทศกัญชาและกัญชง (Business Intelligence) แผนการตรวจราชการ และตัวชี้วัดกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น ในปีนี้เน้นกลุ่มผู้ป่วยระดับประคอง แต่ประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสำคัญมาก คือ การขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบรับกับนโยบายการ



ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

เปิดประเทศของรัฐบาล

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "กัญชา เป็นพืชสมุนไพรของไทยมายาวนาน คนไทยรู้จักการใช้ประโยชน์

และข้อจำกัดกัญชาเป็นอย่างดี ไม่ได้มีความคิดว่ากัญชาเป็นยาเสพติด กัญชาถูกนำมาใช้หลากหลายทั้งการเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ ยาคน ยาสัตว์ ช่วยแก้ปัญหาผิวและผม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น Intangible assets ที่เราคนไทยรู้จักมา

ก่อนชาติตะวันตก และสิ่งเหล่านี้ก็ถูกพิสูจน์ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วทั้งสิ้น นับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะต่อยอดให้ด้านเศรษฐกิจได้ วันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากพอสสมควร เพราะเห็นศักยภาพของกัญชา และพืชสมุนไพรของไทย ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของประเทศสร้างความแตกต่างกันเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาดโลก แล้วเอามาจับคู่กับศักยภาพของเรา"

ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โลกหลังโควิด ประชาชนต้องการสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรง ต้องการอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ และผ่อนคลายความเครียดด้วยการท่องเที่ยว เราจึงได้วางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การเภสัชกรรม ที่ได้ไปวิเคราะห์ความต้องการตลาดต่างประเทศ ว่ามีบางประเทศต้องการนำเข้ากัญชาสายพันธุ์ไทยที่มี THC สูง ซึ่งตอนนี้เรากำลังศึกษา

ระเบียบ และแนวทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจะพิจารณากระท่อมไปด้วย

"วันนี้เราได้รับความกรุณาจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มา ให้ข้อมูลแนวทางการรับขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์จากกัญชา ว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก ถ้าเราทำตรงนี้ได้เกษตรกรจะมีรายได้ที่ยั่งยืน เพราะตลาดอาหารสัตว์ในประเทศไทย มีมูลค่ามากถึง 2.6 แสนล้านบาท และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 7-10 ต่อปี และที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ตรงนี้หากเราจับทิศให้ถูกจะมีโอกาสมากที่จะเป็น first mover ในตลาดอาหารสัตว์ สุดท้าย คือการท่องเที่ยว ที่เรากำลังจะจัดงานแคนดี้ดาวนที่ภูเก็ต ที่เป็นประตูเข้าบ้าน ซึ่งจะมีกิจกรรมเพื่อต่อยอดแบรนด์กัญชาไทยให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจสถาบันกัญชาทางการแพทย์" ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว.

# หอค้าคาดใช้4แสนล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง1พ.ย. 'อนุทิน'ชี้จ้างลิซ่าคุ้ม กรม.ทุ่ม2.7หมื่นล้าน ประกันรายได้เกษตรกร สืบล้อฮิมหยุดวิ่ง40%

'พิพัฒน์'ขงจ้าง'ลิซ่า-โบเชลลี'  
เข้า กรม.ที่กระบี่ มั่นใจคุ้มค่า  
ทั้งเศรษฐกิจและสังคม กรม.  
เคาะประกันรายได้ข้าว ข้าวโพด  
มันสำปะหลัง ทุ่มงบ 2.7 หมื่นล้าน  
รถบรรทุกฮิมหยุดวิ่ง 40%  
(อ่านต่อหน้า 15)



ประกันรายได้ - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีต่อนุมัติกรอบเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม

## ต่อจากหน้า 1

### ฟื้นเศรษฐกิจ

#### กรม.เคาะประกัน3พืชเกษตร

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม ครม. ว่า กรณีประกันรายได้ปี 3 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครม.ไปแล้ววันนี้ทั้ง 3 ตัว ก็คือ 1.ข้าว ประกอบด้วย ข้าว 5 ชนิด วงเงิน 18,000 ล้านบาท 2.มันสำปะหลัง วงเงิน 7,100 ล้านบาท และ 3.ข้าวโพด วงเงิน 1,900 ล้านบาท รวมทั้งหมดยี่ประชุมเห็นชอบอนุมัติไป 27,000 ล้านบาท หลักการเป็นไปอย่างเดียวกับประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด แบบปีที่ 1 ปีที่ 2 ทุกละปีละ ปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 สำหรับ มันสำปะหลัง และข้าวโพด ขณะนี้ถือว่ามีราคาดี มีราคาเกินรายได้ที่ประกัน อย่าง มันสำปะหลัง วานนี้มีราคา กก.ละ 2.70 บาท ประกันรายได้ที่ 2.50 บาท ถือว่าราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกัน

#### หวังช่วยดึงราคาข้าวสูงขึ้น

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนข้าวโพดประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ขณะนี้ราคา 9-10 บาท สูงกว่ารายได้ประกัน ยกเว้นข้าวราคาทยอยลงมา เพราะอาจยังไม่มั่นใจเรื่องนโยบายว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่ จะมีมาตรการอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สามารถรวบรวมข้าว และเก็บสต็อกข้าวไว้ จะได้เงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาทหรือไม่ เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อที่ประชุมเห็นชอบชัดเจนแล้ว ก็สามารถรวบรวมข้าวได้ และยังไม่ต้องนำข้าวออกมาขายในยามที่ราคาไม่ดี จะช่วยดึงราคาในตลาดให้สูงขึ้นได้ ขณะเดียวกันโรงสีที่ยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 3 หากปรับขึ้นข้าวเพื่อมาเก็บสต็อกไว้หรือไม่ วันนี้นักชดเชยแล้ว และมีมติแล้ว เพราะฉะนั้นโรงสีก็จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ย 3% ทำให้สามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ในราคาที่ดีขึ้น และเก็บสต็อกไว้ได้ จะมีส่วนช่วยดึงราคาข้าวในตลาดให้ดีขึ้นจากมติ ครม.วันนี้

“การส่งออกข้าวถือว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก เพราะอย่างน้อยที่สุด สามารถทำราคาแข่งกับตลาดได้ เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนลง ทำให้สามารถประมูลข้าวได้หลายลोटในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น การส่งออกครึ่งปีหลังก็จะมีตัวเลขน่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก ช่วยดึงราคาข้าวให้ดีขึ้นอีกช่วงหนึ่งด้วย” นายจรินทร์กล่าว

#### คลังแบ่งจ่ายประกันรายได้ข้าว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรพืช 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้ได้ขอการใช้งบประมาณออกเป็นรอบๆ เนื่องจากวงเงินรวมใช้ในโครงการค่อนข้างมาก กว่า 89,402 ล้านบาท

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สาเหตุที่แบ่งจ่ายเงินงบประมาณเรื่องประกันรายได้ผู้ปลูกข้าววันนี้ เนื่องจากติดอยู่ใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 กำหนดไม่ให้ใช้งบเงินเกินกรอบ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า เนื่องจากโครงการประกันรายได้ข้าวใช้งบเงินเกินกรอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามมาตรา 28 คลังจึงแบ่งสัดส่วนการใช้งบเป็นรอบ วันที่ 28 ตุลาคมนี้ จะประชุมบอร์ดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายอาคมเป็นประธาน จะพิจารณารายละเอียดเรื่องดังกล่าว

“ตอนนี้คลังสั่งให้ ธ.ก.ส.ดูรายละเอียดโครงการประกันรายได้ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งบเงินตามกรอบที่ ครม.อนุมัติ เพื่อนำวงเงินเหล่านั้นมาจัดสรรในส่วนโครงการประกันรายได้ข้าว จากส่วนที่เกิน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 28 จะได้ข้อสรุปในการประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. วันที่ 28 ตุลาคมนี้” แหล่งข่าวกล่าว

#### ‘บิกตู’ สั่งเร่งแก้ปัญหา

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ปัจจุบันปุ๋ยราคาสูงมาตั้งแต่ต้นปี 2564 มีปัจจัยอยู่หลายอย่าง ทั้งราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงานไปหาแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมไปถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรว่า รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขอยู่ นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ จากสถานการณ์น้ำท่วม ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น มอบให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งหาหรือช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

#### แจกจ่าย‘ลิซ่า’ไปโมตประเทศ

นายธนกรตอบคำถามสื่อมวลชนแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีที่รัฐบาลทุ่มงบ

ประมาณหลายร้อยล้านบาทจ้างลิซ่า และแอนเดรีย โบเชลลี มาร่วมงานเคาต์ดาวมีใหม่ ภูเก็ตว่า ใช้งบไม่คุ้มค่าควรนำเงินช่วยเหลือธุรกิจรายย่อย

หรือฟื้นฟูประเทศด้านอื่น พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่า ขอให้แยกแยะว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณดูแลธุรกิจต่างๆ อย่างไรและเท่าไร ประเด็นดังกล่าวได้รับการชี้แจงจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า จะเป็นการโปรโมตการท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้จะเป็นงบประมาณได้รับเพิ่มเติมจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการเปิดภูเก็ตและอื่นๆ ที่มีผลประกอบการดีขึ้น รัฐบาลต้องเน้นการโปรโมตการท่องเที่ยวประเทศไทยในการยกระดับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วย

#### ‘อนุทิน’ยันใช้งบคุ้มจ้าง‘ลิซ่า’

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการใช้งบกลางในการจ้าง น.ส.ลิซ่า มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ศิลปินเคป๊อปคนไทยชื่อดังระดับโลก และ แอนเดรีย โบเชลลี นักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกคนอิตาลี มาร่วมกิจกรรมเคาต์ดาวมีใหม่ 2565 ที่จังหวัดภูเก็ตว่า รายละเอียดต้องหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อน ยืนยันว่าเป็นการใช้งบประมาณคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ ต้องคุ้มค่าและมีประโยชน์

#### ‘พิพัฒน์’ชงเข้าครม.ที่กระบี่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความชัดเจนการใช้งบประมาณจ้างลิซ่า BLACKPINK และ แอนเดรีย โบเชลลี ว่า จะเสนอ ครม.ในการประชุม ครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่กระบี่ พฤศจิกายนนี้ งานดังกล่าวจะมีเอกชนร่วมเป็นสปอนเซอร์

ผู้สื่อข่าวถามว่า ศิลปินที่จะเชิญมาร่วมงานมีการตอบรับมาแล้วหรือยัง นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตอนนี้ยังต้องขอดูสัญญาวันที่ 30 ตุลาคมนี้ จะส่งมาก่อน ศิลปินที่จะมาคือลิซ่าเพียงคนเดียว ไม่ได้มาทั้งวง

เมื่อถามว่า ชัดเจนแล้วหรือยังไม่ จะเชิญ ลิซ่า BLACKPINK และ แอนเดรีย โบเชลลี นายพิพัฒน์กล่าวว่า ใช่ ชัดเจนแล้ว ถามว่านอกจากการแสดงดนตรี จะโปรโมตประเทศไทยด้านอื่นด้วยหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ต้องหารือกันก่อน

เมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์ว่าการนำงบประมาณมาใช้เรื่องดังกล่าวไม่เหมาะสม นายพิพัฒน์กล่าวว่า ให้ออกความคิดเห็นทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อถามว่าศิลปินทั้งสองคนจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า ไดแน่นอน

## หอการค้าไทยชี้ศึกฟื้นซ้จ้กัเพิ่ม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า แม้ไทยจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าไทย แต่รัฐบาลไทยยังต้องเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 2 เดือนที่เหลือปีนี้ เชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นออกมามีประสิทธิภาพ เช่น คนละครึ่งเฟส 4 จะเติมอีก 1,500 บาท/คน หรือ พี่ช้อปดีมีคืน อย่างช้าช้าไตรมาส เพื่อเสริมกำลังซื้อให้เติบโตมากขึ้นถึงไตรมาสแรก 2565

“ต้องเน้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจปีหน้า หลายภูมิภาคเริ่มฟื้นตัวแล้ว ขณะที่ไทยยังฟื้นตัวช้า ดังนั้นการกู้เงินเพิ่มเป็นเรื่องสำคัญ” นายสนั่นกล่าว

## แนะเตรียม 4 แสนล. ฟื้นฟูศก.

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทยและนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยว่า อยากให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูธุรกิจและประเทศ ต้องกู้เงินเพิ่มหรือไม่ รัฐต้องชัดเจนว่าจากนี้จะมีแผนหรือมาตรการอะไรจะฟื้นฟูประเทศ ต้องทำไปพร้อมกับด้านสาธารณสุขหลังจากเปิดประเทศ ใช้งบประมาณเท่าไร หากไม่พอรัฐก็ต้องกู้เพิ่ม รัฐต้องชี้แจงต่อว่าเงินกู้ก้อนไหนใช้จ่ายอะไร เงินเหลือพอแค่ไหนหลังจากนี้ธุรกิจและประเทศจะเดินหน้าต้องฟื้นฟูโดยเร็ว ยิ่งเปิดประเทศ หากผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอีและรายเล็กยังไม่เงินทุนหรือเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้เท่าที่ควร การฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ไม่ง่าย อาจล่าช้ากว่าความเป็น อย่างคำรัฐต้องเตรียมงบ 3-4 แสนล้านบาทต่อไตรมาสในการกระตุ้น เยียวยาและฟื้นฟู หลังเปิดประเทศไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะระบาดรุนแรงอีกหรือไม่ หากกลับมาแล้วรัฐไม่เตรียมงบประมาณไว้พอ หนี้สาธารณะต่อจีดีพี 70% ก็เอาไม่อยู่

## เบรกดอนเมืองปิดรันเวย์ซ่อม

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระบุว่า การเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางทางอากาศ เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล วันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า กพท. กำลังว่าอาจเกิดปัญหาความแออัดในการทำการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองช่วงรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากท่าอากาศยานดอนเมืองจะปิดซ่อมทางวิ่ง (รันเวย์) 03L-21 R ทางด้านทิศตะวันตกของสนามบิน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564-23 กุมภาพันธ์ 2565 หรือกว่า 3 เดือน ทำให้ท่าอากาศยานดอนเมือง เหลือรันเวย์ด้านทิศตะวันออก 21L-03S ใช้งานเพียง 1 เส้นเท่านั้น อาจกระทบต่อการบินเกิดปัญหาแออัดจึงหาวิธีในที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน

(กบร.) มีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ที่ประชุมไม่เห็นด้วย หากสนามบินดอนเมืองจะปิดซ่อมรันเวย์ทิศตะวันตกช่วงเปิดประเทศ ล่าสุดสั่งให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้กำกับดูแลท่าอากาศยานดอนเมือง ปรับแผนการปิดซ่อมรันเวย์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเที่ยวบินช่วงเปิดประเทศ มอบหมายให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว

## ดอนเมืองแจ้งปิดรันเวย์ไปแล้ว

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการประสานจากกระทรวง เรื่องปรับแผนการซ่อมรันเวย์ สนามบินออกประกาศผู้ทำการในอากาศ แจ้งไปยังสายการบินแล้วว่าจะปิดซ่อมปิดรันเวย์ดังกล่าวในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ แผนปิดซ่อมรันเวย์ได้วางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว บริษัทรับเหมาตามสัญญาจะเริ่มงานซ่อมตั้งแต่พฤศจิกายนนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติหรือตารางบินเดือนพฤศจิกายนของสนามบินดอนเมือง ยังไม่น่ากังวลว่าจะแออัด เพราะยังไม่มีการบินของสล็อตเส้นทางระหว่างประเทศเข้ามา ขณะที่เส้นทางในประเทศของสล็อตเข้ามา 50% หรือประมาณ 50 เที่ยวบิน/วันเท่านั้น จากปกติ 500 เที่ยวบิน/วัน รันเวย์ฝั่งตะวันออกเส้นเดียวรองรับได้พอแน่นอน

ร.ต.ธานีกล่าวว่า หากกระทรวงคมนาคมต้องการให้สนามบินดอนเมืองปรับแผนการซ่อมรันเวย์ ทอท. ต้องทบทวนและประเมินแผนการซ่อมใหม่ เช่น ปรับแผนการซ่อมเป็นช่วงเวลาที่มีการทำการบินน้อย แทนการปิดซ่อม 24 ชั่วโมง หรือทางเลือกอื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ดอนเมืองเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาการบินคับคั่ง โดยจะขอการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ (ทอ.) เพื่อขอใช้รันเวย์ลงจอด ดำเนินการได้ทันที เนื่องจากปัจจุบัน ทอท. และกองทัพอากาศ จัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการใช้บริการรันเวย์ร่วมกันมานานแล้ว บางครั้งกองทัพอากาศก็ขอใช้รันเวย์ของท่าอากาศยานดอนเมืองด้วย

## จับ.กระตุ้นเที่ยวในประเทศ

นางละอียด บึงศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณการเดินทางท่องเที่ยวฟื้นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เข้ามาช่วยกระตุ้นการเดินทาง ตุลาคมนี้อัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉพาะเชียงใหม่ ฟื้นตัวกว่า 30% คนในพื้นที่ตลาดภาคกลางยังเป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยวในประเทศ กระจายไปท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นๆ

เริ่มเห็นยอดจองบ้างแล้ว แต่ไม่มากนัก เนื่องจากคนไทยมักวางแผนเดินทางและจองโรงแรมที่พักช่วงใกล้วันเดินทางจริง หรือจองล่วงหน้าไม่เกิน 3 วันต้องดูช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้อีกครั้งยอดจองที่พักในช่วง 2 เดือนที่เหลือ พฤศจิกายน-ธันวาคม จะดีขึ้นมากน้อยอย่างไร ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่มสอบถามและจองที่พักเข้ามาแล้ว อยากให้ยกระดับความเข้มข้นการบูรณาการสร้างตลาดในประเทศมากขึ้น เพื่อดึงการท่องเที่ยวในประเทศมากกว่า 70% ที่มีอยู่ให้ฟื้นเร็วที่สุด เนื่องจากความหวังยังเป็นตลาดคนไทยเป็นหลัก เพราะแม้จะเปิดให้ต่างชาติเข้ามา แต่ตลาดต่างชาติ 30% ไม่ได้กลับมาเที่ยวไทยรวดเร็วทั้ง 30% พันทิ แต่เป็นการเตรียมพร้อมมากกว่า จึงอยากให้พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การท่องเที่ยวในประเทศ เหมือนพัฒนาระบบขาเป็นแพลตฟอร์มจองโรงแรมที่พักของต่างชาติ

## สวีเดนหนีหนาวเที่ยวภูเก็ต

ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินฟินแอร์บินตรงจากสนามบินอาร์ลันดา กรุงสตอกโฮล์ม

นางจิตติพรกล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของสายการบินฟินแอร์เปิดเส้นทางบินตรงแบบไม่แวะพัก (Non-stop flight) จากสวีเดนสู่ไทย การเปิดตลาดในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือฤดูการเดินทางที่ชาวสวีเดนจะเดินทางหนีจากอากาศหนาวเย็นมาพักผ่อนช่วงวันหยุดฤดูหนาว และภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวสวีเดน สำหรับตลาดสวีเดนเป็นตลาดใหญ่อันดับ 1 ในภูมิภาคนอร์ดิก เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเมื่อเทียบกับตลาดใหญ่อื่นๆ ในยุโรป เพราะใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปสูงถึง 85,000 บาทต่อคน พักค้างเฉลี่ยนานถึง 19 วันต่อทริป

## ขบ.พร้อมวังรับเปิดประเทศ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะก่อนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ให้แจ้งผู้ประกอบการขนส่งเตรียมพร้อมนำรถโดยสารออกมาให้บริการ หลังจากผู้ประกอบการหลายรายหยุดให้บริการช่วงโควิด-19 โดยเฉพาะรถโดยสารไม่ประจำทาง หรือรถเช่าเหมา อาทิ รถบัล รถตู้ที่จอด

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15934

หน้า: 1 (ซ้าย), 15

Col.Inch: 203.51

Ad Value: 315,440.50

PRValue (x3): 946,321.50

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: หอคำคาดใช้4แสนล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง1พ.ย.

นี้ประมาณ 90% หากเปิดประเทศนักท่องเที่ยว กลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้ภาคการขนส่ง กลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะเมื่อมาถึงท่าอากาศยาน ต่างๆ นักท่องเที่ยวอาจต้องใช้บริการรถเช่าเหมาในการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนจำนวนรถแท็กซี่ ก่อนแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแท็กซี่ในระบบให้บริการ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 85,000 คัน ช่วง โควิดรุนแรง ประกาศเคอร์ฟิว แท็กซี่ลดลงเหลือ แค่ 20,000 กว่าคัน ต่อมารัฐบาลคลายล็อก คนขับ แท็กซี่กลับมาให้บริการมากขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ 30,000-40,000 คัน หากเปิดประเทศ คาดว่าแท็กซี่จะกลับมาให้บริการมากขึ้นต่อเนื่อง ส่วนรถโดยสารประจำทาง ได้เน้นย้ำบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้องเข้มงวดตรวจสอบสภาพรถ อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อม บริการ เพื่อความปลอดภัย

## แท็กซี่-วินลงทะเบียนเยียวยา

นายจิรุตม์กล่าวว่า วันที่ 25 ตุลาคม เป็นวันแรกเปิดให้ผู้ขับแท็กซี่และผู้ขับวินรถจักรยานยนต์ สาธารณะ อายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด มา ลงทะเบียนด้วยตนเอง ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบแต่ หยุดประกอบอาชีพชั่วคราว หรือกลุ่มที่ย้ายกลับ ภูมิภาคเข้ามาชั่วคราว ลงทะเบียนขอรับสิทธิเยียวยา ได้ที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนผู้ไม่ได้ลงทะเบียน ขอรับสิทธิล่วงหน้าสามารถรออีกวันเข้ามาได้ แต่ อาจต้องรอคิวนาน แนะนำให้ลงทะเบียนจองวัน และเวลาลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก เบื้องต้นมีผู้ได้รับสิทธิกว่า 16,000 คน แบ่งเป็น ผู้ขับวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,000 คน ผู้ขับแท็กซี่ 13,000 คน ในจำนวนนี้เป็น รถ แท็กซี่ส่วนบุคคล สีเขียวเหลือง ประมาณ 3,000 คัน ที่เหลือเป็นรถเช่า 13,000 คัน หากพบรายชื่อ ตกหล่นหรือปัญหาอื่นๆ จะประสานงานกระทรวง การคลังและกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจสอบและ เยียวยาช่วยเหลือภายหลังต่อไป ปัจจุบันมียอดจอง คิวรับสิทธิ 5,000-6,000 คัน ที่สำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 จุดจตุจักร มีผู้จองสิทธิกว่า 800 คน รออีกวันหลังรื้อยคน

## เริ่มโอนเงินงวดแรก8พ.ย.นี้

นายจิรุตม์กล่าวว่า ผู้จะได้รับเงินช่วยเหลือต้อง เป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุเกิน 65 ปี มีศักยภาพในการขับรถ มีใบ

อนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับ รถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษี ครบถ้วน มีรายชื่อนี้ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่ง ทางบก หลังจากจองสิทธิลงทะเบียนและต้องลง ทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กรม การขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงาน ขนส่งกรุงเทพ พื้นที่ 1-4 พร้อมเอกสารที่กำหนด ส่วนการจ่ายเงินเยียวยา แบ่งเป็น ช่วยผู้ขับรถ แท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับ ที่ 28 จะได้รับเงิน 10,000 บาท/คน ส่วนแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จะได้รับเงิน 5,000 บาท/คน จ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชี พร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ รอบที่ 1 รถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ ส่วนบุคคล จะได้รับเงินวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 รอบ 2 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ จะได้รับเงิน วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564

## ซีเล็คเคอร์ฟิวช่วยศก.ฟื้นตัว

น.ส.รุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 33.00-33.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ที่ ผ่านมา อยู่ที่ 33.37 บาทต่อดอลลาร์ ปัจจุบันนอกประเทศมาจากการคลายกังวลชั่วคราวเกี่ยวกับ ภาวะเศรษฐกิจจีน ธนาคารกลางหลายประเทศ มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าธนาคาร กลางสหรัฐ (เฟด) เป็นต้น สำหรับปัจจัยใน ประเทศ นักลงทุนจะให้ความสนใจกับรายงาน ภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2564 จากธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การส่งออกเดือนกันยายน 2564 เติบโต 17.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนยอดนำเข้าขยายตัว 30.3% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 0.61 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ แนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวในวงกว้างและการยกเลิกมาตรการ เคอร์ฟิว จะช่วยสนับสนุนให้รู้สึกถึงการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจ

## รถบรรทุกจ่อหยุดวิ่ง40%

รายงานข่าวจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง ประเทศไทย ระบุว่า วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 10.00 น. จะเปิดแถลงข่าวที่โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถนน วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ เรื่องมาตรการยกระดับ การเรียกครองประเด็นราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้น อย่างต่อเนื่องของภาคประชาชน หลังจากสหพันธ์ และสมาชิกจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พลังของคนรถบรรทุก หรือทัก เพาเวอร์ (Truck Power) นำรถบรรทุกมุงวิ่งบนถนน 6 เล็มทาง 7 จุด จำนวนกว่า 1,000 คัน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงพลังให้รัฐบาลรับทราบความเดือด ร้อนของประชาชน ผู้บริโภคน้ำมัน และผู้ประกอบการขนส่ง ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม คณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กระทรวงพลังงาน มีมติเห็นชอบ 2 แนวทางหลังจากมาตรการเดิมจะ สิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ได้แก่ 1.ให้ผู้ค้าน้ำมัน กลับมาจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซลเป็น 3 ชนิดเหมือน เดิมคือ ดีเซลธรรมดา, ดีเซล B7 และดีเซล B20 มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป และ 2.ให้ ตรีงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร แต่ สหพันธ์เห็นว่ายังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง ดังนั้น เตรียมยกระดับมาตรการการเรียกร้องเพื่อกดดัน รัฐบาลต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สหพันธ์เสนอ ให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่เกิน 25 บาทต่อ ลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงขึ้น กระทบ ต่อผู้ประกอบการขนส่ง และประชาชน แต่หาก รัฐบาลไม่นำข้อเรียกร้องไปพิจารณา หนทางสุดท้าย ผู้ประกอบการรถบรรทุกอาจหยุดให้บริการเดินรถ ขนส่งสินค้าทั่วประเทศลง 40% ต้องติดตามว่าหลัง จากนี้ทางสหพันธ์จะประกาศจุดยืนเพิ่มเติม และ รุนแรงกว่าเดิมหรือไม่ต่อไป

# กรม.สั่งแบ่งจ่ายประกัน3พืช

## ● หวั่นถึงแตกคอสั่งแบกรับไม่ไหว



นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร สินค้าเกษตร 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ให้มีการแบ่งจ่ายงบประมาณออกเป็นรอบ ๆ ไม่ใช่จ่ายทีเดียว เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ค่อนข้างเยอะ และยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งหามาตรการแก้ปัญหาการขาดข้าว สินค้าเกษตรตกต่ำ เพราะหากราคาตกมาก อาจทำให้วงเงินที่จ่ายชดเชยยิ่งสูงขึ้นไปด้วย

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า สาเหตุที่แบ่งจ่ายเงินงบประมาณเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น เนื่องจากติดข้อกำหนด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 ที่กำหนดไม่ให้ใช้วงเงินเกินกรอบที่ตั้งไว้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรให้กับพืช 3 ชนิด ทั้งข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูกาลผลิตปี 64/65 และมาตรการคุ้มครองสำหรับพืชทุกชนิด มีวงเงินโครงการ และวงเงินสินเชื่อสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท แต่ ครม. ครั้งนี้ ได้เห็นชอบจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ใช้สำหรับจ่ายขาดในการประกันรายได้และมาตรการคุ้มครองให้พืชทั้ง 3 ชนิด แค่ 27,000 ล้านบาทเท่านั้น โดยคาดว่าจะดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณจ่ายขาดงวดแรก 13,604 ล้านบาทก่อน ซึ่งจะจ่ายให้แค่ 15% ของวงเงิน

จ่ายขาดทั้งโครงการ 89,306 ล้านบาท เพราะมีข้อจำกัดเรื่องกรอบวินัยทางการเงินการคลัง คาดว่าจะช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน และเห็นชอบมาตรการคุ้มครอง 3 โครงการ คือ สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 15,562 ล้านบาท และชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ซึ่งที่ประชุม ครม. เห็นชอบเฉพาะเงินจ่ายขาด 4,774 ล้านบาท เท่านั้น

ขณะที่การประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,863

ล้านบาท ดูแลเกษตรกร 4.52 แสนราย โดยประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความชื้น 14.5% ในราคา 8.5 บาทต่อกิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง และมีมาตรการคุ้มครอง 2 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก 1,515 ล้านบาท

ด้านการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง วงเงิน 6,811 ล้านบาท ดูแลเกษตรกร 5.3 แสนครัวเรือน โดยประกันราคาหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ราคา กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง และมีมาตรการคุ้มครอง มี 4 โครงการ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 64/65 เป็นต้น

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอนุมัติเงินให้กับพืชทั้ง 3 ชนิดนั้น โดยเฉพาะการประกันภัยข้าวนั้น ยากให้เข้าใจว่าการอนุมัติวงเงินให้เป็นรอบนั้นอย่าเข้าใจว่ารัฐถังแตก เพราะเหตุผลของการอนุมัติเป็นครั้ง ๆ นั้นทำไปตามความเหมาะสมและไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพการใช้งบประมาณ ส่วนในระยะต่อไปจะทยอยอนุมัติเงินให้เป็นรอบ ๆ จนครบกรอบวงเงินโครงการ.



# ครม.เคาะประกันรายได้ปี 3

## ● ข้าวอนุมัติถึงบให้เป็นงวดเหตุงเงินสูงเกิน

ครม.เคาะประกันรายได้ปี 3 ให้ผู้ปลูกข้าวเปลือก ข้าวโพด มันสำปะหลังปี 64/65 รวม 146,073 ล้านบาท แต่เฉพาะข้าวเปลือกจ่ายก่อน 15% ของวงเงินรวม เหตุคิดมาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ทำครั้งนี้ออุมัติก่อน 2.7 หมื่นล้านบาท ด้านคลังย้ำแบ่งจ่ายเป็นงวดหวังกระทบวินัยการคลัง เหตุวงเงินสูงเกิน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการค้ำชานสำหรับฤดูกาลผลิตปี 64/65 รวมใช้วงเงินทั้งสิ้น 146,073 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ข้าว ใช้วงเงิน 131,663 ล้านบาท เป็นวงเงินจ่ายขาดค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาด 89,306 ล้านบาท มากกว่าในฤดูกาลผลิตปี 63/64 ที่ใช้ไป 48,176 ล้านบาทถึงเท่าตัว เพราะปีนี้ราคาข้าวตกต่ำมาก โดยเงินส่วนนี้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายสำรองไปก่อน ขณะที่โครงการค้ำชานยกยระดับราคา ใช้วงเงิน 42,357 ล้านบาท เป็นสินเชื่อ 35,401 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 6,955 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามสำหรับข้าวเปลือก ครม.อนุมัติให้ก่อน 15% หรือ 18,378 ล้านบาท เป็นเงินประกันรายได้ 18,604 ล้านบาท และมาตรการค้ำชาน 4,774 ล้านบาท สำหรับรองรับผลผลิตที่เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค. 64 เป็นต้นมา และหลังจากนี้จะอนุมัติวงเงินส่วนที่เหลือให้เป็นรอบๆ 2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,863 ล้านบาท เป็นค่าชดเชยส่วนต่าง 1,824 ล้านบาท ค่าบริหารของ ธ.ก.ส. 38 ล้านบาท และมาตรการค้ำชาน 45 ล้านบาท และ 3.มันสำปะหลัง ใช้ทั้งสิ้น 7,102 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายขาด 6,811 ล้านบาท และมาตรการค้ำชาน 291 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการค้ำชานรักษาเสถียรภาพราคา ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 64/65 มีวงเงินจ่ายขาด 27,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อดูแลเกษตรกรกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน “กรณีข้าวเปลือก ขอให้ชานอย่าเข้าใจว่า รัฐบาลตั้งแต่นี้ยังไม่อนุมัติทั้งก้อน แต่ติดข้อกฎหมาย จึงทยอยอนุมัติเป็นรอบๆ จนครบวงเงินส่วนวงเงินประกันรายได้ที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน เพราะราคาข้าวตกต่ำจากคู่แข่งเช่น เวียดนาม กดราคาข้าวในตลาดโลก และการบริโภคในประเทศลดลง เพราะไทยเคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ 40

ล้านคน แต่ปีนี้ผ่านไม่ได้เข้ามา เพราะปัญหาโควิด-19”

ด้านนายจรินทร์ลักษ์ณวิชย์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า มันสำปะหลัง และข้าวโพด ขณะนี้ราคาดีเกินราคาที่ประกัน โดยมันสำปะหลัง กิโลกรัม (กก.) ละ 2.70 บาท ประกันรายได้ 2.50 บาท ข้าวโพด กก.ละ 9-10 บาท ประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ยกเว้นข้าวที่ราคาหย่อนลงเพราะอาจยังไม่มั่นใจว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่ และจะมีมาตรการค้ำชาน แต่เมื่อ ครม.มีมติแล้ว จะช่วยดึงราคาในตลาดให้สูงขึ้นได้ โดยโรงสีจะได้รับความสะดวกเลือกภาระดอกเบี้ย 8% ทำให้ซื้อข้าวจากเกษตรกรราคาดีขึ้น และเก็บสต็อกไว้ได้ ซึ่งจะช่วยดึงราคาให้ดีขึ้น

ขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ครม.อนุมัติประกันรายได้ผู้ปลูกพืช 3 ชนิดไปแล้วแต่ให้แบ่งจ่ายงบประมาณเป็นรอบๆ ไม่ใช่จ่ายทีเดียว เพราะงบที่ใช้จำนวนมาก และยังมีมอบให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งหามาตรการแก้ปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ เพราะหากราคาตกมาก อาจทำให้วงเงินที่จ่ายชดเชยยิ่งสูงขึ้น ส่วนนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า สาเหตุที่แบ่งจ่ายงบประมาณ เพราะติด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 ที่กำหนดไม่ให้ใช้วงเงินเกินกรอบที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ธ.ก.ส. จะประชุมเพื่อพิจารณากรอบการใช้เงินในโครงการดังกล่าววันที่ 28 ต.ค.นี้.

# ทุ่ม 2.7 หมื่นล้าน ประกันรายได้ 3 พืชเศรษฐกิจ

ทำเนียบรัฐบาล ● เกษตรกรเฮ! ครม.เคาะประกันรายได้ 3 พืชเศรษฐกิจ ข้าว-มันสำปะหลัง-ข้าวโพด 3 ปี วงเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่ “บิ๊กตู่” สั่งด่วน “พาณิชย์-เกษตรฯ” สาธิตปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันจันทร์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กรณีประกันรายได้ปีที่ 3 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.ไปแล้ววันนี้ทั้ง 3 ตัว ก็คือ 1.ข้าว โดยประกอบด้วย ข้าว 5 ชนิด วงเงิน 18,000 ล้านบาท 2.มันสำปะหลัง วงเงิน 7,100 ล้านบาท และ 3.ข้าวโพด วงเงิน 1,900 ล้านบาท

นายจรินทร์ระบุว่า รวมทั้งหมดที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติไป 27,000 ล้านบาท ซึ่งหลักการเป็นไปอย่างเดียวกับประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด แบบปีที่ 1 และปีที่ 2 ทุกประการ โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 สำหรับมันสำปะหลังและข้าวโพด ขณะนี้ถือว่ามีราคาดี และมีราคาเกินรายได้ที่ประกัน อย่างมันสำปะหลังวานนี้มีราคา กก.ละ 2.70 บาท ซึ่งประกันรายได้ที่ 2.50 บาท ถือว่ามีราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนข้าวโพดประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ขณะนี้มีราคา 9-10 บาท ถือว่าราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกัน

อ่านต่อหน้า 7

## ทุ่ม 2.7 หมื่นล้าน

ยกเว้นข้าวที่มีราคาหย่อนลงมา เพราะอาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องนโยบายว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่ และจะมีมาตรการคชุนานที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ที่สามารถรวบรวมข้าวและเก็บสต็อกข้าวไว้ จะได้เงินช่วยเหลือตันละ 1,500 บาทหรือไม่ เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อที่ประชุมเห็นชอบชัดเจนแล้ว ก็สามารถเก็บรวบรวมข้าวได้ และยังไม่จำเป็นต้องนำข้าวออกมาขายในยามที่ราคายังไม่ดี ซึ่งจะช่วยให้ราคาในตลาดให้สูงขึ้นได้

“เพราะฉะนั้นโรงสีก็จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องภาระดอกเบี้ย 3% ทำให้สามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ในราคาที่ดีขึ้น และเก็บสต็อกไว้ได้ ซึ่งก็จะมีส่วนช่วยดึงราคาข้าวในตลาดให้ดีขึ้นจากมติ ครม.วันนี้ ดังนั้นการส่งออกในครึ่งปีหลังก็จะมีตัวเลขที่น่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก และช่วยดึงราคาข้าวให้ดีขึ้นอีกช่วงหนึ่งด้วย” นายจรินทร์กล่าว

ด้านนายอนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านทุนการเกษตรที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น จากราคาน้ำมันและปุ๋ยแพง โดยนายกฯ สั่งการให้แก้ปัญหาปุ๋ยแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งปุ๋ยมีราคาสูงขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี

“ในขณะนี้ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ เร่งพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาปุ๋ยแพง รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยภายในประเทศ ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ให้เร่งหารือช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ย ในช่วงที่ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ลดการพึ่งพิงตลาดนำเข้า โดยนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นห่วงปัญหาราคาพืชผลเกษตรรายตัวตกต่ำขณะนี้ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 นำท่วม และราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น” นายธนากรระบุ

นายธนากรระบุด้วยว่า นายกฯ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจเกษตรในช่วงไตรมาส 4 และดูแลเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่เล็กๆ รวมทั้งให้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับการเกษตรของไทยให้ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้.

## นายกฯ สั่ง 'พณ.-เกษตรฯ-พลังงาน' เร่งแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 นายกรัฐมนตรี วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยมีราคาสูงมากตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ รวมทั้งการที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ 100% ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

“นายกฯ ยังได้สั่งการให้มีการผลักดันเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และการแปรรูปอาหาร โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และการแปรรูปอาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นโครงการแซนด์บ็อกซ์ทางด้านเกษตรของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นแผนงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเกษตรของไทยให้มีสัดส่วนในตลาดโลกที่สูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า”